

ผนวก

ที่	ยุทธศาสตร์	แนวทาง	เป้าหมายของยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดของเป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน	๑) การพัฒนาการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณและขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๒) การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ๓) การพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ๔) การพัฒนาติดตั้งระบบน้ำประปา ๕) การพัฒนาก่อสร้างรางระบายน้ำ ๖) การพัฒนาปรับปรุงเสียงตามสาย ๗) การพัฒนาก่อสร้างต่อเติมซ่อมแซมอาคาร สถานที่	๑. จำนวนถนน รางระบายน้ำที่ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา พัฒนา ๒. จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ ๓. จำนวนรางระบายน้ำ ด้านระบบ ประปา ๔. จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ๕. จำนวนอาคารเอนกประสงค์เพิ่มขึ้น	๑. จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บำรุงรักษาและเพิ่มขึ้น ๒. มีเส้นทางสัญจรอยู่ในสภาพที่เอื้อต่อ การสัญจรก่อให้เกิดความสะดวกสบาย และความปลอดภัย ๓. ระดับความสำเร็จแหล่งน้ำที่ได้รับการ พัฒนาสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑) การพัฒนาจัดหาเบี้ยสงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้สูงอายุ ๒) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓) การพัฒนาการสาธารณสุข - สุขภาพ	๑. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับความ เต็มใจ ๒. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน เกิด การยอมรับและเกิดความพึงพอใจใน ระดับสูง
๓	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพ ชีวิต และสร้างความเข้มแข็ง	๑) การพัฒนาการจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำแผน ๒) การพัฒนาบุคลากร ๓) การพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน ๔) การบริหารจัดการ	๑. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. ร้อยละในความพึงพอใจในการ ดำเนินงานของ อบต. ๓. จำนวนสมาชิกสภา อบต. และ บุคลากร ผ่านการอบรม เพิ่มพูน ความรู้	๑. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึง พอใจต่อการบริการ ๓. จำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับ การอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

				๔. จำนวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและการศึกษา	๑) การพัฒนาการสร้างลานกีฬาชุมชน ๒) การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓) การพัฒนาการกีฬาเยาวชน	๑. เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายท่ามกลางอากาศสดชื่น ๒. การปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	๑. จำนวนเพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ ๒. ร้อยละของประชาชนมีระบบบริการสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง ๓. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาฟื้นฟู
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๒) การพัฒนาการศึกษา ๓) การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ๔) การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๑. ประชาชนมีการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	๑. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาการทำงานบำรุงรักษา ศาสนาและสืบสานพร้อมทั้งอนุรักษ์ วัฒนธรรม ๒. สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้	ด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้	๑. การอบรมการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพสินค้า	๑. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ ๒. ร้อยละของประชาชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น